

ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต นักกฎหมายสาวหัวใจเอื้อ

อาหาร



ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต

นักกฎหมายสาวหัวใจเอื้ออาหาร

กฎหมายเป็นเรื่องมือในการควบคุมความประพฤติการปฏิบัติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะกฎหมายใกล้ตัวของคนวัยทำงาน อย่างกฎหมายภาษีอากร ที่เป็นหน้าที่ของคนไทยผู้มีรายได้ทุกคนในการเสียภาษีให้กับรัฐเพื่อการบริหารประเทศ เราจึงหลีกเลี่ยงเรื่องของกฎหมายภาษีไปไม่ได้

ปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ทนายความสาวด้านกฎหมายภาษีอากร ผู้อำนวยการบริษัท ลอว์อัลลายแอนซ์ จำกัด บริษัทกฎหมายชั้นนำด้านภาษีธุรกิจของประเทศไทย กับประสบการณ์การทำงานในแวดวงกฎหมายกว่า 20 ปี กล่าวว่า “ทุกคนควรจะต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น เพราะกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเฉพาะเรื่องการเสียภาษีนั้น ตอนนี้กฎหมายมีบทลงโทษคนที่หนีภาษีเข้มข้นขึ้น จากเดิมแค่เพียงปรับ เพิ่มเติมเป็นจำคุกด้วย เพิ่มจากคดีแพ่งเป็นคดีอาญา ถ้าถูกจับจะได้ไม่คุ้มเสีย ทั้งเสียเวลา เสียประวัติ เสียชื่อเสียง”

การทำงานด้านกฎหมายของปรางค์ทิพย์ต้องใช้เวลาในการทำงานนานหลายปีในแต่ละคดี ต้องใช้พลังใจอย่างมาก แต่หากมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ก็จะมีโอกาสที่ดีต่างๆ กลับเข้ามาในชีวิตได้ ซึ่งผลงานที่เธอภูมิใจที่ผ่านมานั้นคือการช่วยบริษัทต่างๆ ในการต่อสู้คดีกรณีที่ถูกกรมสรรพากรและกรมศุลกากรตรวจสอบประเมินเกินจริง เช่น บริษัทที่ประกอบธุรกิจการธนาคารและธุรกิจปิโตรเลียม

“เมื่อเรามีความตั้งใจและทำงานให้ลูกค้าความตั้งใจแล้ว ความสำเร็จทางอ้อมที่ได้รับจากการทำงานและทำให้เรามีความสุขคือ การที่ลูกค้าหลายคนกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกัน ขณะเดียวกันแม้จะเป็นเพื่อนสนิท หากมาให้ช่วยเหลือหรือหนีภาษีอะไรแบบนั้น เราก็จะไม่ช่วย พลเมืองที่ดีมีหน้าที่เสียภาษีเพื่อให้รัฐเอาไปพัฒนาประเทศ คุณไม่มีสิทธิ์หนีภาษี แต่ถ้าคุณมาขอคำแนะนำการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อลดหย่อนภาษี ชื่อประกัน กองทุน RMF LTF แบบนี้โอเค เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายให้สิทธิคุณทำได้ ทุกคนควรเคารพกฎหมาย” ปรางค์ทิพย์กล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันนอกจากจะเป็นทนายสาวสวยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรที่มีเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย ปรางค์ทิพย์ยังให้ความสนใจในเรื่องการให้โอกาสคน เนื่องจากเธอเคยได้ทุนให้เปล่าไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ทำให้รู้

ว่าการได้รับโอกาสนั้นช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไร ถ้ามีโอกาสจึงอยากส่งต่อโอกาสดีๆ แบบนั้นให้คนอื่นบ้าง จึงได้ริเริ่มจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อหาเงินทุนมาใช้เป็นประโยชน์กับโครงการเพื่อส่วนรวมต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสัตว์ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆ นี้

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณชนันท์ ศิริสุขีประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 091 990 4556 อีเมล nidchanan@notablebkk.com

#####